

คอนติเนนทอลทุ่มเงินซื้อกิจการอาร์กิส



คอนติเนนทอล ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ ประกาศซื้อกิจการอาร์กิส หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยานยนต์ให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น

ปัจจุบันยานยนต์มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพิ่มมากขึ้น และซอฟต์แวร์ก็เป็นนวัตกรรมทันสมัยที่สุดเพียงอย่างเดียวที่สามารถพัฒนาความอัจฉริยะ ประสิทธิภาพ และระบบขับเคลื่อนเคลื่อนอัตโนมัติ ภายในปี 2563 “Computers on Wheels” นับร้อยล้านคันเหล่านี้ จะขับเคลื่อนอยู่บนท้องถนนทั่วโลก และเชื่อมต่อกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ในทางตรงกันข้ามเทคโนโลยีดังกล่าวจะกลายมาเป็นเป้าหมายในการโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ทั่วโลก จึงหาโซลูชันในการกำหนดนโยบายและมาตรการตอบโต้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น

นายเฮลมุท มาร์สชี่ กรรมการบริหารของคอนติเนนทอลและหัวหน้าแผนกอุปกรณ์ภายในรถยนต์ กล่าวว่า “เรากำลังยกระดับศักยภาพของเราในการพัฒนาโซลูชัน และการบริการให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก การซื้อกิจการอาร์กิส ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก จะทำให้ระบบขับเคลื่อนเคลื่อนอัตโนมัติมีความอัจฉริยะและความปลอดภัยมากขึ้น”

ทั้งนี้บริษัทอาร์กิสก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล มีพนักงานมากกว่า 70 คน นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่นำเสนอเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมครบวงจรมากที่สุดในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยอ้างอิงจากสิทธิบัตรที่ได้รับจำนวน 38 ฉบับ และสิทธิบัตรอื่นๆ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

เพื่อนำเสนอโซลูชันในการป้องกันการโจมตีจากเหล่าแฮกเกอร์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ทั่วโลกโดยเร็วที่สุด อาร์กิสได้ร่วมมือกับลูกค้าทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการนำเสนอโซลูชันดังกล่าวให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้อาร์กิสยังมีสำนักงานที่ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และอเมริกาเหนือ ในเมืองดีทรอยต์ และชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศอเมริกาด้วยเช่นกัน

การรวมธุรกิจในครั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีระบบการป้องกันภัยหลายระดับ (Multilayered) ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร (End-to-End Security Solutions and Services) รวมถึงระบบตรวจจับและ

การป้องกันการบุกรุก (Intrusion Detection and Prevention) ผ่านศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย (SOC) เพื่อปกป้องยานยนต์ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้จะนำเสนอโซลูชันระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอากาศ (OTA) ที่ได้รับการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพอย่างมาก จากผู้ผลิตรถยนต์ ซัพพลายเออร์ และบุคคลภายนอก

ทั้งนี้อาร์กิสจะกลายเป็นบริษัทในเครือของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์อิสระภายใต้การควบคุมของคอนติเนนทอล และยังคงมีส่วนร่วมต่อไป ทางด้านความสัมพันธ์ทางการค้ากับซัพพลายเออร์ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดทั่วโลก การรวมธุรกิจในครั้งนี้ของทั้งสามบริษัทอย่างคอนติเนนทอล ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ อาร์กิส ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ผู้นำด้านระบบซอฟต์แวร์ยานยนต์ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่น่าจับตามองในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างยิ่ง

คอนติเนนทอล เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้งานและผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ระหว่างประเทศ ผู้ผลิตยางคุณภาพ และคู่ค้าทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม คอนติเนนทอลนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยสูง พร้อมความสะดวกสบาย ปรับการใช้งานได้ตามความต้องการ และราคาเหมาะสม คอนติเนนทอลประกอบไปด้วยธุรกิจ 5 กลุ่ม คือ ธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย ธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ธุรกิจระบบขับเคลื่อน ธุรกิจยางรถยนต์ และธุรกิจยางเฉพาะทางอีลาสโตเมอร์ ซึ่งมียอดขายรวม 40.5 พันล้านยูโรในปี 2559 ปัจจุบัน คอนติเนนทอลมีพนักงานกว่า 233,000 คนใน 56 ประเทศทั่วโลก